



ประเพณีเข้าอินทิล

ประเพณีเข้าอินทิล คือการทำพิธีสักการบูชาเสาหลักเมืองเสาชินทิล นอกจากจะเป็นเสาหลักเมืองแล้ว ยังนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และยังเป็นพิธีสักการบูชา ถือว่าเป็นที่รวมของวิญญาณของคนเมืองเหนือและบรรพบุรุษ

ชาวเชียงใหม่มีความเชื่อว่า เมื่อสักการบูชาเสาชินทิลแล้วบ้านเมืองจะพ้นภัยพิบัติและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นประเพณีสักการบูชามาตราบกระทั่งทุกวันนี้

สำหรับกำหนดงานพิธีบูชาเสาชินทิลในปีนี้ จะมีในช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่จะถึงนี้ ในวันประกอบพิธีพวกชาวบ้านชาวเมืองทั้งหนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่ และเด็ก ๆ จะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ชันน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่พานหรือภาชนะใส่ของที่เรียกว่า 'สลุง' เอาน้ำขมิ้นส้มป่อยใส่พานหรือสลุงไป 'ทำการสะรง' (สร่งน้ำ) สักการบูชา ที่วัดเจดีย์หลวง

ในระหว่างการ 'บูชาเสาชินทิล' ชาวบ้านจะจัดให้มี ซอฟพื้นเมือง และมีช่างฟ้อนประเภท ฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ เพื่อเป็นการสังวเลศพหยดาอารักษ์ 'ผีเสื้อบ้าน' และ 'ผีเสื้อเมือง' หรือที่ภาษาทางเหนือโบราณเรียกกันว่า 'เจนนบ้านเจนนเมือง'

การใส่ขันดอกไม้บูชาเสาชินทิลนี้มีถึง 28 พานใหญ่ นับว่าเป็นการบูชาพระพุทธรูป 28 พระองค์ และยังมีขันดอกไม้บูชาทั่วทั้งสี่ คือ หัวจตุโลกบาลอีก 1 ที่ บูชาธรรมาเสาชินทิลอีก 8 แห่ง บูชาพระฤาษี 1 แห่ง บูชาตาปะขาวสี่ละ 1 แห่ง บูชาต้นไม้ยาง 1 แห่ง กุ่มกัณฑ์ 2 ตน ตนละแห่ง บูชาพระสังกัจจาย 2 แห่ง บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง 1 แห่ง เสร็จจากใส่บาตรดอกไม้และบูชาดังกล่าวแล้วก็ไปสร่งน้ำพระพุทธรูป ผ่นแสนท่า เพื่อขอบันดาลให้ฝนตกตลอดฤดู และบูชาพระอัฐภราดรภายในพระวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนและครอบครัว

ในสมัยที่นครเชียงใหม่ยังมีเจ้าผู้ครองนครอยู่ ก่อนจะเริ่มการประกอบพิธี 'บูชาเสาชินทิล' ก็มีคนของคณะกรรมกาผู้จัดงานนำเอาเซ่งใบใหญ่หลายๆ ใบ ไปขอเรียไร้ผัก ปลา อาหารจากบรรดาชาวบ้านทั่วไป ซึ่งทุกๆ คนก็จะบริจาคทานให้ด้วยความเต็มใจ ข้าวปลาอาหารที่มีคนมาขอเรียไร้ไปนั้น ก็เพื่อนำเอาไปสร่งเป็นอาหารเพื่อนำไปเซ่งสังวเลศพหยดาอารักษ์ผู้รักษานครเชียงใหม่ และพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และกุ่มกัณฑ์ที่เฝ้ารักษาเสาชินทิล

ส่วนที่เหลือก็จะถูกนำไปเลี้ยงบรรดาผู้ที่มาร่วมงาน บรรดาเครื่องสังวเลศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากอาหารที่เรียไร้เอามาจากบรรดาชาวบ้านแล้วก็มีอาหารจำพวกเนื้อ สัตว์ซึ่งมีการสังวเลศพหยดาอารักษ์ และเพื่อเป็นการสักการบูชาเสาชินทิลเป็นตุ๊กๆ ซึ่งสัตว์ที่ถูกนำมาสังวเลศได้แก่ เป็ด ไก่ หมู วัว ควาย เป็นต้น

นอกจากการบูชาอินทิล พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และบรรดาอารักษ์ที่ปกปักรักษานครเชียงใหม่แล้ว ยังมีการอัญเชิญผีบ้าน ผีเมือง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า 'เจ้าหลวงคำเตียว เจ้าหลวงคำแดง' ซึ่งเป็นอารักษ์ประจำเมือง มาเข้าทรงเพื่อประทับร่างทรงเสร็จแล้ว บรรดาพวกญาติวงศ์ของเจ้าผู้ครองนครจะถามถึงความเป็นอยู่ของบ้านเมืองว่า อยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผ่นฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ ข้าวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร

คนทรงซึ่งเรียกกันว่า เป็นม้าขี่ของเจ้าพ่อ จะทำการพยากรณ์ให้ทราบ ฝ่ายเจ้าผู้ครองนครเมื่อได้ทราบว่าจะตาบ้าน จะตาเมืองไม่สู้จะดีนัก ก็มีพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อแก้ไข เพื่อเป็นการขจัดหรือบรรเทาให้เหตุร้ายๆ อันจะเกิดขึ้นตามคำทำนายให้ลดลง พิธีที่นิยมทำกันคือ 'พิธีสืบชะตาเมือง' หมายถึงพิธีต่ออายุเมืองนั่นเอง

